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Sveitarstjóri Dalabyggð

From: Sveitarstjóri Dalabyggð
Sent: föstudagur, 22. nóvember 2019 14:56
To: Sauðafell
Cc: Pálmi Jóhannsson; Einar Jón Geirsson; siggahuld@gmail.com; Eyjólfur Ingvi Bjarnason; 

ragnh.pals@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardóttir; skuligudbjornsson@gmail.com
Subject: RE: Árblik -  

Sæl og blessuð Berglind. 
 
Takk fyrir þessar ábendingar. 
 
Ég mun leggja erindi Kvenfélagsins Fjólu fram á næsta fundi byggðarráðs. 
 
B.kv. 
Kristján 
 
Kristján Sturluson  
Sveitarstjóri Dalabyggðar 
s: +354 4304700  
Netfang / email: sveitarstjori@dalir.is 
www.dalir.is  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fyrirvari:  
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á.  
Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.  
Disclaimer:  
This e-mail may contain confidential information only intended for the addressee.  
Please notify the sender if you have received this e-mail by mistake 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

From: Sauðafell <saudafell@simnet.is>  
Sent: miðvikudagur, 20. nóvember 2019 20:37 
To: Dalir <dalir@dalir.is>; Sveitarstjóri Dalabyggð <sveitarstjori@dalir.is> 
Cc: Pálmi Jóhannsson <palmi@dalir.is>; Einar Jón Geirsson <einar@dalir.is>; siggahuld@gmail.com; Eyjólfur Ingvi 
Bjarnason <oddviti@dalir.is>; ragnh.pals@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardóttir <thuridur@dalir.is>; 
skuligudbjornsson@gmail.com 
Subject: Árblik -  
 
Sæl  
Við kvenf. Fjóla höfum bent 2 sinnum á að þrífa þurfi stóla í Árbliki og núna ætla ég að vekja máls á því í 3 sinni. 
Í annað sinn sem ég nefndi þetta þá var talað um að ekki væri hægt að gera þetta um sumarið vegna fría og fl. Nú er 
komið haust og því spyr ég er eitthvað í vegi fyrir því að Dalabyggð gangi í  þetta verk núna . Talað var um að sameina 
þrif a´stólum í Dalabúð og Árbliki. Líst vel á það svo fremi sem það sé gert en ekki dregið og dregið.  Stólarnir í Árbliki eru 
orðnir ógeðslegir og húsinu/Dalabyggð til skammar. 
Eins vil ég benda á að í fórum ykkar hafið þið bréf frá kvenf. Fjólu þar sem við bendum á nokkra hluti til að bæta aðgengi 
þeirra sem þrífa og ganga um félagsheimilið. Endilega dustið rykið af því   
Kv.Berglind ,galdkeri kvef.Fjólu. 


